
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 12/2560   

วันที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลนิิก พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เลขาธิการ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์    

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 8. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 9. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  คณะทันตแพทยศาสตร ์  

 10. อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมทิธิ์ ศรีสนธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

 13. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 15. Dr.Aung Win Tun  บัณฑิตวิทยาลยั 

 16. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 17. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบ าบัด 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่เย็น สายจ าปา คณะศิลปศาสตร ์  
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 20. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 23. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์  สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้  
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  

 25 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา หันสวาสดิ ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ
 26. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาด ี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 29. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร ์
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 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 32. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญัรัชต์ ธนวิยทุธ์ภักดี สถาบนัโภชนาการ 
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร ีวิดจายา ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 35. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา  
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ แทนประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 2. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา  

 3. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน ์  สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 4. อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา วิทยาลัยการจัดการ 

 6. ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 8. อาจารย์ ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ ์ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 9. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วริัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 526 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 526 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ประธานแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 21/2560 วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า ปอมท. ก าหนดจัดประชุมวิชาการประจ าปี เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหา

การศึกษาได้จริงหรือ ระหว่างวันที่  24 -25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ประธาน  
รองประธานฯ คนที่ 2 และเลขาธิการ เป็นผู้เข้าประชุม  

 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
ประธานสภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาข้าราชการ สภาพนักงาน จากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ปัจจุบันมี 28 แห่ง มีการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และแต่ละมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินอุดหนุนที่
ประชุม ปอมท. ปีละ 25,000 บาท ที่ประชุม ปอมท. ท าหน้าที่ ในการปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ สรุปสาระส าคัญจากการประชุมดังนี้ 
 1. มีการแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 2. อนาคตการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าตามไม่ทันจะเสียโอกาสในการพัฒนา ดังนั้น

จะต้องเตรียมตัวในเร่ืองต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับเด็กในยุคปัจจุบัน จะมีอาชีพที่คาดว่าจะมีคนตกงาน เช่น 
พนักงานธนาคาร มีการอภิปรายถึงปัญหาธรรมาภิบาล สวัสดิการ การขึ้นเงินเดือน และเห็นควรให้มีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 รายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ 
 ประธานแจ้งถึงสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ มีดังนี้  

        1.4.1  สภาคณาจารย์ มีทุนที่อยู่ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 4 ทุน ซึ่งมูลนิธิมหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้แจ้งยอดทุนและดอกผลคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ของทุนต่างๆ ดังนี้  

 1) ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร 
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์ของสภา

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอื่นๆ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทุนคงเหลือ  100,000.00  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ  - 2,313.82  บาท 
 หมายเหตุ ยอดเงินติดลบเนื่องจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิด าเนินการหักเงินต้นไปจ่าย ซึ่งไม่สามารถท า

ได้ เนื่องจากเจ้าของทุนให้ใช้แต่ดอกผลเท่านั้น รอดอกเบี้ยสะสมเพื่อให้ดอกผลคงเหลือเป็นบวก 
 

 2) ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทุนคงเหลือ     15,800.02  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ     2,225.38  บาท 
 

 3) ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี 
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธานสภา

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 
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 ทุนคงเหลือ  177,092.62  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ    8,290.92  บาท 
 4) ทุน Mahidol University Faculty Senate 
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทุนและดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธาน 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 
 ทุนคงเหลือ  126,803.15  บาท 
 ดอกผลคงเหลือ       964.95  บาท 

 

  1.4.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “สภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี  016-2 25209-8 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  25 มิถุนายน 2560 จ านวน 
46,974.40 บาท 
 

  1.4.3 งบประมาณจากเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 
   - ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์     
     (ประธาน ครั้งละ 625 บาท สมาชิก ครั้งละ 500 บาท)   340,000  บาท 
   - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาคณาจารย์ และอนุกรรมการ 
     ฝ่ายต่างๆ และค่าเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.   150,000  บาท 
   - ค่าวิทยากรในการจัดสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์     10,000  บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ข่าว     120,000  บาท 
   - เงินอุดหนุนที่ประชุม ปอมท.       25,000  บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปีสภาคณาจารย์  100,000  บาท 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 
  เลขาธิการได้แจ้งผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน ดังนี้  

 1.5.1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  คณ ะ เวชศาสตราจารย์ เขตร้อน  ได้ ด า เนิ นการเลื อกตั้ งป ระธานสภาอาจารย์ คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อนเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภา
อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562 

 1.5.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข  ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอาจารย์คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 แนะน าเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ 
  เลขาธิการได้แนะน าเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อที่ประชุม พร้อมกับแจ้งว่าช่องทาง
การสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และกับประชาคมมีหลายช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ ซึ่งสมาชิกและประชาคมสามารถสืบค้น 
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เช่น ข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวข้องกับสภาคณาจารย์ และข่าวสภาคณาจารย์ ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมและรายงานการประชุม ผ่านทางอินทราเน็ต (2) อีเมล์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สภาคณาจารย์ใช้ในการส่งจดหมายเชิญประชุม
และให้ข้อมูลแก่สมาชิก พร้อมทั้งเป็นช่องทางที่รับข้อมูลจากสมาชิกและประชาคม (3) กลุ่มไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สมาชิกใช้สื่อสาร
ถึงกันอย่างไม่เป็นทางการ (4) เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางที่สภาคณาจารย์ใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่สมาชิกและ
ประชาคม ทั้งนี้หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะใด ๆ สภาคณาจารย์ยินดีน้อมรับมาพิจารณา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.7 สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จัดเสวนา เรื่อง ผลกระทบประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 ต่อการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งว่า ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปีนั้น เพื่อให้อาจารย์ในส่วนงานได้มีโอกาสรับทราบรายละเอียดของประกาศฯ และแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยก่อนมีการออกแนวทางที่
เอ้ืออ านวยในการขอต าแหน่งของอาจารย์ในอนาคต  

 สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเสวนา เรื่อง ผลกระทบประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น ณ ห้องประชุม 
อาคารสตางค์ มงคลสุข โดยเชิญวิทยากร 1) ศาสตราจารย์ ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   
2) ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองต าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  และ 
3) คุณจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ในการนี้ จึงขอเชิญสมาชิกสภาคณาจารย์เข้าร่วมฟังเสวนาได้ตามก าหนด 
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาได้โดยจะส่งรายละเอียดให้สมาชิกทางไลน์ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.8 สมาชิกสภาคณาจารย์ลาออก 
 เลขาธิการแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา

คณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป เนื่องจากมีภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ & สปา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม    
 ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุม สามัญ ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ให้
สมาชิกชุดเดิมพิจารณารับรองทางอีเมล์ มีสมาชิกขอแก้ไขในระเบียบวาระที่ 5.2 แล้วจะเวียนให้สมาชิกชุดเดิมรับรองอีกครั้งหนึ่ง 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การเลือกตั้งรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ 

 เลขาธิการแจ้งว่า ขอเลื่อนวาระการพิจารณาเสนอชื่อรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ออกไปก่อน 
เนื่องจากเพิ่งเร่ิมวาระการท างานของชุดใหม่ มีความประสงค์ให้สมาชิกทุกท่านได้ท าความรู้จักกันก่อน และสร้างผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ์ ส าหรับหน้าที่ของรองเลขาธิการ คือ ช่วยเลขาธิการฯ ในกิจการของสภาคณาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่
เลขาธิการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

3.2 การเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 เลขาธิการ แจ้งว่าการเสนอชื่อผู้แทนฯ เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในวาระ 3.2.1, 

วาระ 3.2.2 และ วาระ 3.3.3 มีความใกล้เคียงกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจึงขอมติ
จากที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ คือ ขอให้ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายฯ ของสภาคณาจารย์ 
(เฉพาะฝ่ายที่เชื่อมโยงได้) ท าหน้าหน้าที่เป็นผู้แทนของสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 เลขาธิการ แจ้งเพิ่มเติมว่าการเสนอชื่อผู้แทนฯ เป็นคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระ 3.2.5 และ คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลในวาระ 3.3.6 มีความเชื่อมโยง
เนื่องจากตามโครงสร้างของส่วนงาน ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้ หอสมุดและคลังความรู้ อีกทั้งที่ผ่านมาจ านวนการ
ประชุมมีไม่มาก และก าหนดการประชุมไม่ตรงกัน จึงขอมติจากที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ คือ ขอให้สมาชิก
เสนอชื่อผู้แทนฯ เพียงคนเดียว 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 
  3.2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ (จ านวน 1 คน) 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 1) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ รวมทั้งผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด และแจ้งผู้เก่ียวข้อง 

 2) พิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งผู้ขอประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณา 

 3) พิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อด าเนินการต่อไป 

 4) เสนอความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 5) ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการมอบหมาย 
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 6) ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ซึ่งเป็นรองประธานอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ลงนามในหนังสือ
ราชการเพื่อติดต่อประสานงานในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ และลง
นามในหนังสือที่เกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 มีการประชุมเดือนละ 1-2 คร้ัง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา 

ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ สมควรเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ซึ่งสมาชิกสภาคณาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ พญ. อลิสา  ลิ้มสุวรรณ ซึ่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยของสภาคณาจารย์  
 มติที่ประชุม  เสนอ ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะ 
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (จ านวน 1 คน) 
  คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ก าหนดแนวทางการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้มีสิทธิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยด าเนินงานได้ตามความ
เหมาะสม 
  มีการประชุมประมาณ 2-3 เดือนต่อคร้ัง 
  มติที่ประชุม  ขอให้มีการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์ฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป เนื่องจาก
ต าแหน่งของผู้แทนสภาคณาจารย์ชุดนี้ มีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา รอผลการเลือกประธาน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาก่อน 
 

3.2.3 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (จ านวน 1 คน) 
  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ด าเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี

ประสิทธิภาพ 
  2) ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 

และที่เก่ียวกับการบริหารกองทุน 
  3) ก าหนดประเภทสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน 
  4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามข้อบังคับนี้ ที่ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน หรือ

ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 มีการประชุมปีละ 1-3 คร้ัง 

   มติที่ประชุม  ขอให้มีการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์ฯ ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจาก
ต าแหน่งของผู้แทนสภาคณาจารย์ชุดนี้ มีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รอผลการเลือกประธานคณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการก่อน 
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3.2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล (จ านวน 1 คน) 
   คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์

และเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 มีการประชุมประมาณเดือนละ 1-2 คร้ัง หรือขึ้นอยู่กับจ านวนเร่ืองอุทธรณ์ฯ 
   มติที่ประชุม  เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  3.2.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จ านวน 1 คน) 
   คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาหอสมุดและคลังความรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
   2) วางนโยบาย และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ เพื่อการพัฒนาหอสมุดและคลังความรู้ 
   3) ให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการของหอสมุดและคลังความรู้ 
   มีการประชุมปีละ 2-3 คร้ัง 
 

3.2.6 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (จ านวน 1 คน) 
 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ดังนี้ 
 1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักพิมพ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2) ประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการจัดพิมพ์ผลงาน

วิชาการในรูปแบบต่างๆ 
 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานของส านักพิมพ์

เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 มีการประชุมปีละ 1-2 คร้ัง 

 

   มติที่ประชุม  เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ 
นโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  3.2.7 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีหน้าที่

ดังนี้ 
  1) ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางการบริหารของคณะกรรมการอ านวยการบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการ
บริหารจัดการขยะ ด้านการจราจรและความปลอดภัย เป็นต้น 
  2) ด าเนินงานตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ ประกาศ และมาตรการต่างๆ  ของคณะกรรมการ
อ านวยการบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3) ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะแนวทางก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
อ านวยการบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

 

 

9 

  4) รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหารและพัฒนาระบบ
กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
   มติที่ประชุม  เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสมาชิกของ Innovation and Partnership for sustainable 
society ซึ่งขณะนี้มี 29 มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกอยู่ร่วมกัน 

 2. จะมีโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ระยะทาง 21.3 กิโลเมตร เริ่ม
ก่อสร้างในปี พ.ศ.2562 และมีจุดทางขึ้นลงหน้ามหาวิทยาลัยด้วย คงก่อให้เกิดปัญหาจราจรระหว่างการก่อสร้าง 

 3. การปรับปรุง CCTV ให้มีการติดตั้งให้ครอบคลุมมากข้ึน จากปัจจุบันมี 95 ตัว เพิ่มเป็น 121 
ต าแหน่ง และเลือกชนิดที่มีคุณภาพมองเห็นภาพชัดเจน 

 4. การประกวดเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนงานที่ได้คะแนนเต็ม 100 อยู่ 6 ส่วนงาน คือ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ และส านักหอสมุดและคลังความรู้ 

 5. รณรงค์ให้เกิดโครงการลด sugary drinks ในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับการรณรงค์ให้ลด
การใช้โฟม และถุงพลาสติก 

 6. ปีนี้ก็จะมีโครงการประกวดการจัดสวนมุมสวย รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 7. มีโครงการจะแยกงานอาชีวอนามัย (COSHEM) ออกจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดย

จะจัดตั้งเป็นศูนย์ชั้นต่อไป 
  

3.3 การเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์  
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามระเบียบสภาคณาจารย์ว่าด้วยการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้มีกรรมการประจ า 7 ฝ่าย จ านวนกรรมการแต่ละชุดและการเลือกเป็นกรรมการของสมาชิกให้เป็นไปตามที่ประชุม
สภาคณาจารย์ ที่ผ่านมา สมาชิกเลือกเป็นกรรมการหลายฝ่าย และคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะมีการนัดประชุมตรงกัน ท าให้
ไม่สามารถเข้าประชุมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการชุดที่เลือกไว้ได้ทุกชุด นอกจากนี้ยังมีผลต่อการนับองค์ประชุม  

 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้
เต็มที่ จึงขอให้สมาชิกเลือกเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 1 ฝ่าย 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งมักจะต้องพิจารณาเร่ืองที่
อ่อนไหว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของเรื่องร้องเรียน จึงเสนอขอสงวนสิทธิการเป็นกรรมการให้กับ ประธาน  
รองประธานคนที่ 1 รองประธานคนที่ 2 เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์  
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 เลขาธิการแจ้งเพิ่มเติมว่า ฝ่ายเลขานุการได้ส่งหนังสือทางอีเมล์ขอให้สมาชิกเลือกเป็นกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ข้อมูลการเลือกเป็นกรรมการของสมาชิกเป็นไปตามเอกสารประกอบการประชุม เนื่องจากสมาชิกยังสมัครเป็นกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ไม่ครบ จึงขอให้สมาชิกเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  โดยฝ่ายเลขานุการจะสรุปรายชื่อการเลือก
เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ แจ้งทางอีเมล์ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการจะท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อเลือก
ประธาน และเลขานุการของแต่ละฝ่าย ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ประธานแจ้งว่า ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนมาก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 526 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ ซึ่งประธานสภาคณาจารย์ และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหาฯ จึงขอออกจากที่ประชุม และเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร  
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 ท าหน้าที่ประธานเพื่อด าเนินการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม  เสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
 

3.5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ปี 
2560 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ ให้ความเห็นว่า 
ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปี นั้น มีความเห็นว่า (1) 
ประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีการท าความเข้าใจกับอาจารย์ทุกส่วนงาน และ
(2) เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ และสะท้อนความเห็นไปยัง ก.พ.อ. 

 ประธานให้ความเห็นว่า ทุกมหาวิทยาลัยมีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน และปอมท. ก าลังด าเนินการใน
เร่ืองนี้  ในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะมีการชี้แจงท าความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 

 1. ขอให้สมาชิกศึกษาประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว และสื่อสารให้อาจารย์ในส่วนงานได้รับทราบถึง
ผลกระทบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 2. ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมเสวนากับสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังข้อมูล และสะท้อนปัญหา
ต่อผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งในวาระ 1.7  
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 3. ขอมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เขียนบทความเก่ียวกับประกาศฯ ดังกล่าว พร้อม
ทั้งเปรียบเทียบกับฉบับเดิม และฉบับใหม่ ลงข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนธันวาคม 2560 

 4. ขอให้ อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร ศึกษาผลกระทบต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์สายสังคมศาสตร์ 

 5. ขอให้ฝ่ายเลขานุการบรรจุเร่ืองนี้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

3.6 ปัญหาการท า PA 
 สืบเนื่องจากข้อมูลในวาระ 1.2 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PA) สรุปได้ดังนี้ 

 1. แต่ละส่วนงานมีอิสระในการด าเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ละส่วนงาน
มีบริบทที่ไม่เหมือนกัน มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบการประเมิน บางส่วนงานให้ข้อมูล
ว่า หัวหน้าส่วนงานไม่เคยชี้แจง ท าความเข้าใจ รับฟังความเห็น ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ ประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน
ควรติดตาม หาข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารด าเนินการด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. เสนอมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์กลาง วิธีการให้คะแนน การคิดจ านวนชั่วโมงการสอน การวิจัย ให้
เป็นเกณฑ์เดียวกัน 

 3. เสนอให้ประธานสภาอาจารย์ส่วนงานส ารวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการท า PA ในส่วนงาน เพื่อ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

 4. สมาชิกตั้งข้อสังเกต การแก้ปัญหาการท า PA ควรเป็นหน้าที่ของรองคณบดี และรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และ กบค. ที่จะต้องติดตามปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหลังจากที่ได้ออกประกาศฯ ใช้ไปแล้ว เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่หน้าที่ของสภาคณาจารย์โดยตรง แต่สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้ 

 5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 

  1) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 

  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ 

  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม 

  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ 

  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 

  6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 

  7) อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์ 

  สมาชิกท่านใดสนใจเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 

 มติที่ประชุม ให้คณะท างานเฉพาะกิจ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ก าหนดกรอบการท างานและระยะเวลาการ
ท างาน พร้อมทั้งพิจารณาหาข้อสรุป เพื่อเสนอแนะไปยังอธิการบดีต่อไป 
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3.7 เรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
 ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เป็นผู้เสนอเรื่องนี้ผ่านในกลุ่มไลน์ 
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ชี้แจงว่า ในมหาวิทยาลัยมี 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการจัดการ ที่บริหารงานแบบเอกเทศ สามารถตั้งกฎเกณฑ์ กติกาเอง หาเงินเอง 
เลี้ยงตัวเองได้ โดยมีบอร์ดเป็นผู้ก ากับนโยบาย เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มุ่งหวังที่จะให้ 3 วิทยาลัยนี้เป็นต้นแบบ 
เพื่อให้ทุกส่วนงานเลี้ยงตัวเองได้ แต่มีกรณีการไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ในวิทยาลัย เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้
ถูกประเมินที่ไม่ผ่านแจ้งว่า ไม่ทราบเกณฑ์การประเมินมาก่อน แต่ทางวิทยาลัยอ้างว่าท าตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ให้จ้างต่อไป
อีก 1 ปี ระหว่างรอการประเมิน เมื่อประเมินแล้วไม่ผ่านอีก ก็ต้องเลิกจ้าง ต่อมาประธานสภาคณาจารย์เสนอเร่ืองเข้าระเบียบ
วาระสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากกติกาการประเมินของวิทยาลัยไม่ตรงกับมติสภามหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัยอ้างว่ากติกานี้ ใช้
กับพนักงานวิทยาลัยทุกคน 

 ประธานให้ความเห็นว่าที่บรรจุเรื่องนี้เข้าระเบียบวาระการประชุม เพื่อจะพูดเรื่องคุณธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่จะขอชี้แจงดังนี้ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมีความเห็นว่า 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยการจัดการ ถึงแม้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณ แต่ใช้จ่ายจากเงินที่หามาเองก็ตาม 
แต่ทั้ง 3 วิทยาลัย เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ใช่บริษัทเอกชน ผู้บริหารวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์น าเงินของวิทยาลัยไปท า
อะไรก็ได้ โดยไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง เร่ืองการจ้างและการก าหนดอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับระเบียบของส่วนงาน แต่ต้องมี
ความเป็นธรรมใน การบริหารงาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ชัดเจน เรื่อง การบริหารงานบุคคล 
ว่าสามารถด าเนินการเองได้ ยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน การที่จะต่อสัญญาจ้างหรือไม่
ต่อ ควรมีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับให้ถูกต้อง มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับก่อน เพราะอาจารย์ถือเป็นผู้ที่ท างานให้องค์กร 
สมควรได้รับความยุติธรรม  ข้อสังเกตเร่ืองดังกล่าว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ท้วงติงว่าการด าเนินการไม่
ถูกต้อง ประธานสภาคณาจารย์ในฐานะที่เป็นตัวแทนจากคณาจารย์ จึงเสนอเรื่องนี้ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นธรรมกับอาจารย์ เนื่องจากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการประเมิน และไม่สอดคล้องกับมติสภา
มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ให้ความเห็นว่า ก่อนรอบการประเมินรอบใหม่ ส่วนงานควรประกาศ
เกณฑ์การประเมินให้อาจารย์ทราบโดยทั่วกันถึงกฎเกณฑ์ กติกา และวิธีประเมิน แต่ถ้า รอบประเมินเริ่มไปก่อนแล้วมาแจ้ง
กติกาในภายหลัง ส่วนใหญ่ ถ้ามีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ผู้บริหารหรือผู้ประเมินจะแพ้ ส าหรับการให้คะแนนที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
จะต้องแจ้งถึงเหตุผลประกอบ เช่น กรรมการประเมิน 2 คน 1 คนให้ 9 คะแนน อีก 1 คนให้ 1 คะแนน ต้องมีเหตุผลว่า คนที่
ได้ 1 คะแนนไม่ดีอย่างไร ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ต่อสัญญาจ้างอีก 1 ปี 

 มติที่ประชุม เสนอให้คณะกรรมการเฉพาะกิจตามมติที่ประชุมวาระ 3.6 รับไปพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ   
 4.1  แนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ 
   เลขาธิการแจ้งถึงแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 
  1) การเสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม ขอให้เสนอเร่ือง พร้อมเอกสารภายในเวลาที่ก าหนดตาม
แบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการส่งให้ก่อนการประชุม และขอให้ผู้เสนอเร่ีองฯ เตรียมข้อมูล เพื่อน าเสนอและเปิดประเด็นการอภิปราย
เมื่อเข้าสู่วาระในวันประชุม 
  2) การส่งเอกสาร และการติดต่อประสานงานต่างๆ จะส่งเอกสาร และประสานงานทางอีเมล์/ไลน์ เพื่อ
ความรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ ขอให้สมาชิกเช็คอีเมล์/ไลน์ บ่อยๆ 
  3) สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม หรือเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ขอให้สรุป
สาระส าคัญจากการประชุม สัมมนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อน าเสนอที่ประชุม 
  4) การบันทึกรายงานการประชุม จะสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญสั้นๆ จะไม่มีการเขียนรายงานการ
ประชุมแบบถอดเทป ยกเว้นเฉพาะบางเร่ืองที่มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการอ้างอิง และที่ประชุมมีมติให้ถอด
เทป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

              4.2  การมอบหมายผู้เข้าประชุมแทน 
  เลขาธิการแจ้งว่า เฉพาะประธานสภาอาจารย์ส่วนงานสามารถมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนได้ โดยขอให้
เป็นกรรมการ/สมาชิก ในสภาอาจารย์ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ข้าราชการ สายวิชาการเท่านั้น ขอให้กรอกแบบฟอร์ม
ตามที่สภาคณาจารย์ก าหนด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วัน ส าหรับแบบฟอร์มมอบหมายผู้เข้าประชุมแทน 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ ตัวอย่างแบบฟอร์มตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

            4.3  ร่างรายชื่อที่อยู่สมาชิกสภาคณาจารย์ 
  เลขาธิการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกสภาคณาจารย์ส าหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงาน ขอให้สมาชิกพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้จัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล์เพื่อเก็บไว้ติดต่อ
ประสานงานต่อไป 
  สมาชิกที่ยังไม่ได้แจ้งที่อยู่ ขอให้เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากที่อยู่ของสมาชิกจะใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 ร่างก าหนดวันประชุมสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2561 
  เลขาธิการแจ้งร่างก าหนดวันประชุมสภาคณาจารย์ ประจ าปี  2561 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ส าหรับการประชุมเดือนธันวาคม 2561 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ จะขอหารือ
สมาชิกในภายหลัง ว่าจะเลื่อนการประชุมเป็นวันใด 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.5 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช             นางสาวสุจิรา  สอนสม 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


